



Title :	มฟล. ครบรอบ 18 ปี
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ (หน้า 6)
Date :	ปีที่ 24 ฉบับที่ 554 เดือนกันยายนพ.ศ. 2559

มฟล. ครบรอบ 18 ปี

วันที่ 25 กันยายน 2559 ที่หอประชุมสมเด็จพระย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง "มหาวิทยาลัยกับประเทศไทย 4.0" ในโอกาสพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบรอบปีที่ 18 โดยมี รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายประจัญ ปรัชญ์สกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้บริหาร ประชาชน และนักศึกษา เข้าร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน เพื่อชี้แจงแนวนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งการปรับตัวมุ่งสู่นาคตของนักศึกษาที่กำลังจะจบไปเป็นกำลังหลักของชาติ ภายหลังจากพิธีสงฆ์ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น ประกาศเกียรติคุณผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย และการกล่าวรายงานประชาชนของอธิการบดีมหาวิทยาลัยหลวง

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ทำการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกเพียง 2 สาขาวิชา คือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร โดยใช้โรงเรียนเทศบาล 6 เป็นที่เปิดการเรียนการสอนชั่วคราว โดยมีนักศึกษารุ่นแรกจำนวนเพียง 62 คน เท่านั้น ซึ่งนับเป็นการยากที่จะให้สังคมยอมรับ แต่ด้วยความมุ่งมั่น รวมทั้งปิดจุดอ่อนทางด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยจึงเน้นการเรียนการสอนให้เด็กที่จบออกมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษเป็น ต่อมาได้เน้นการเรียนการสอนภาษาจีน จนได้รับการยอมรับว่ามีการเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนมากที่สุดในประเทศ

ยังกล่าวต่อนับเป็นเรื่องยากที่จะให้สังคมยอมรับนักศึกษาที่จบออกไป แต่ก็เพื่อความเพียรพยายามของบุคลากรทุกภาคส่วน จนกระทั่งผ่านมาเป็นเวลา 18 ปี ปัจจุบันจากการพัฒนาทางกายภาพและวิชาการควบคู่กันอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตไปแล้วรวมทั้งสิ้นถึง 15,749 คน เปิดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 14 สำนักวิชา โดยไม่เน้นไปแข่งขันกับสำนักสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นเปิดทำการเรียนการสอนได้ดื้ออยู่แล้ว แต่มุ่งเน้นไปที่การมีคุณภาพของบัณฑิตที่ออกมารับใช้สังคมต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง



Title :	มฟล. จัดงานครบรอบ 18 ปี
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	เชียงใหม่ (หน้า 7)
Date :	นั้บ้หลังประจำเดือนกันยายน พ.พ. 2559

● ทำอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายได้ยอายุน้อยกว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 7 วัน มฟล.เกิดก่อน 25 กันยายน 2542 ทชร.ทอท.เกิดตาม 2 ตุลาคม 2542 แต่ 2 องค์การเกิดพระเกียรติ "สมเด็จพระย่า" นี้เจริญงอกงามเป็นศรีสง่ามาด้วยกันทั้งคู่ที่เชียงใหม่... มฟล.จัดงานครบรอบ 18 ปีที่มหาวิทยาลัย มีรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สื่อมวลชน เพื่อให้เป็นองค์หลักองค์กรหนึ่งในจังหวัดที่มีบริการเป็นเลิศและสถานที่เซ็ดหน้าชูดิจจังหวัดเชียงใหม่ได้อีกแห่งหนึ่ง..... ● สมาคมนักศึกษาเก่า มฟล.เป็นรูปเป็นร่างแล้วเตรียมจัด Home Coming Day "ลูกแม่ฟ้ากลับหอ" ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายนนี้ ที่ลานดาว ในมหาวิทยาลัย มี พล.อ.สุพจน์ เจริญรัตนกุล นายกสมาคมเป็นแม่งาน "ลูกแม่ฟ้า" หมื่นกว่าคน 14 รุ่น ไม่ควรพลาด... เอาแค่เท่าที่มากันได้ก็พอ... แฮ่ๆ... กลัวลานดาวหญ้าจะละนะถ้ามาครบ... โห้ๆ... สถานที่ติดต่อขอรายละเอียด เบอร์สมาคม 053-916174 แฟนเพจ MFU Alumni.